



ประธานศาลฎีกามอบวุฒิบัตรและเข็มศาลยุติธรรมให้แก่ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 15



เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มศาลยุติธรรมหลักสูตร ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 15 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธี และมีผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 15 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเข้ารับมอบวุฒิบัตรและเข็มศาลยุติธรรม จำนวน 75 คน ณ ห้องประชุมสัณญูยา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

การเสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม



เมื่อวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560 สำนักงานการคลังจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ณ คัมภีร์พญาขอรี รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ข้าราชการระดับหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่ม สายงานการเงินและบัญชี รวมจำนวน 140 คน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ นายอติคม อินทุทิต เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและร่วมอภิปรายกับคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมด้วย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม “ทำความดี น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”



เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้พิพากษาสมทบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ทำความดี น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยนำกล้วยทอดและน้ำดื่มไปแจกให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับศูนย์อาสาสมัคร VOLUNTEER FOR DAD มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสา เติมน้ำดื่มให้แก่ประชาชนระหว่างนั่งรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะทำไปจนถึงเดือนกันยายน 2560

รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามาภาค 5



สำนักงานศาลยุติธรรมรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามาภาค 5 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณ 61,900,000 บาท เริ่มโครงการวันที่ 23 มกราคม 2559 ครบกำหนดวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ขณะนี้ปรากฏผลการดำเนินงานแล้วเสร็จร้อยละ 26.33

สื่อศาล

ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ news@coj.go.th